

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาราคาสูง มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ยางพารา				สิ้นสุดช่วงปิดกรีตในเดือน พ.ค.๖๕ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่แนวโน้มความต้องการยังขยายตัวในอุตสาหกรรมยางล้อและถุงมือยาง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไม่มากนัก แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	
มังคุด				ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยระดับราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดในระดับปกติ	มี.ค. - ก.ย.
สับปะรด				ผลผลิตออกสู่ตลาดมากโดยเฉพาะเดือน พ.ค. - มิ.ย. ๖๕ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามคาดว่าโรงงานแปรรูปจะรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด	
ข้าวนาปี				ข้าวนาปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง				ผลผลิตข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว การส่งมอบข้าวให้คู่ค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๕ ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ ๒.๖๓ ล้านตัน ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง พ.ค. เดือน มิ.ย. และก.ค. ตามลำดับ ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมาตรการคูปองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับราคาที่เหมาะสมกับตลาดจึงคาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการส่งออก มันเส้นยังเป็นที่ต้องการของจีนซึ่งเป็นตลาดหลักอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีความต้องการนำเข้าเพื่อนำไปผลิตเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งทดแทนวัตถุดิบ ที่ขาดแคลนและมีต้นทุนสูง (ข้าวโพด อ้อยและกากน้ำตาล) รวมทั้งความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพิ่มสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนแป้งมันคาดว่าปริมาณส่งออกจะขยายตัวตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหาร และยา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการส่งออกที่มีเพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ปัญหาผลผลิตที่ไม่เพียงพอ	ก.พ. - ต.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
กาแฟ				สิ้นสุดฤดูกาล	
กระเทียม		-		คาดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตกระเทียมแห้งจนเสร็จสิ้นในช่วงเดือน พ.ค.๖๕ สำหรับ ภาวะการค้าคาดว่าเริ่มคล่องตัวมากขึ้น แนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายฤดู	
หอมหัวใหญ่	-	-	-	สิ้นสุดฤดูกาล	
หอมแดง		-	-	คาดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตและทยอยจำหน่ายเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.๖๕ ส่วน ภาวะการค้าคาดว่าเริ่มคล่องตัวมากขึ้น แนวโน้มราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์ค่อนข้างดี	
ปาล์มน้ำมัน				ผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดย เกษตรกรคาดการณ์ว่า ผลผลิตจะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม คาดว่าปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับปกติ (๓๐๐,๐๐๐ ตัน) ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	
เงาะ				คาดการณ์ในช่วง พ.ค. - ก.ย. ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด	
มะนาว				คาดการณ์ว่า ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด	
ลิ้นจี่				คาดว่าผลผลิต เดือน พ.ค.- มิ.ย. ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	
ลองกอง				ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				เดือนพ.ค. - ก.ค. ๖๕ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตฤดูกาลปี ๒๕๖๕/๖๖ จะออกสู่ตลาดประมาณ ๐.๑๔ ล้านตันหรือร้อยละ ๒.๔๗ ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งมีปริมาณน้อย สำหรับแนวโน้ม ด้านราคาคาดว่าอาจจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ซึ่งภาครัฐได้กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการนำเข้า ข้าวสาลี โดยยกเว้นการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ๓ ส่วน ต่อการนำเข้าสาลี ๑ ส่วนเป็นการ ชั่วคราวระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ค. ๒๕๖๕ และมาตรการภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ WTO เพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ไม่เพียงพอและราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ ความ ขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลกรวมทั้ง วัตถุดิบทดแทนชนิดอื่นให้มีราคาสูงต่อเนื่อง	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ถั่วเหลืองฤดูแล้งออกสู่ตลาด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดร้อยละ ๓๐.๓๖, ๓๒.๐๐ และ ๐.๙๒ ของทั้งปี ตามลำดับ คาดว่าราคาเกษตรกรขายได้และตลาด กทม.อยู่ในเกณฑ์ปกติ - คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากความต้องการเพื่อส่งออกของสหรัฐฯ มีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นผลจากภาวะสงครามของรัสเซียและยูเครน และผู้ใช้มีความวิตกเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารโลก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐฯ คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ในฤดูกาลหน้า (ปี ๖๕/๖๖) จะเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์โดยมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่จากข้าวโพดที่ใช้ปุ๋ยมาก	ม.ค.-พ.ค.๖๕ ถั่วแล้ง ก.ค.-ธ.ค.๖๕ ถั่วฝน
กากถั่วเหลือง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยราคาผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองโลก และปริมาณความต้องการใช้ของตลาดโลก	ทั้งปี
ปลาป่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปริมาณวัตถุดิบออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มาก	ทั้งปี

กษ.1 กษ.2